



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ที่ 1/2563

เรื่อง ผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอชุดโครงการวิจัย
ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
กรอบการวิจัย เมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ปีงบประมาณ 2563

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา กรอบการวิจัย เมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 โดยยื่นผ่านระบบ NRMS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย และกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยวันที่ 20 มกราคม 2563 นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 1) โจทย์วิจัยสอดคล้องกับกรอบการวิจัย และ OKR ของแผนงานริเริ่มสำคัญที่ประกาศทุน 2) พื้นที่วิจัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ และ 3) มีกลไกความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยรายชื่อข้อเสนอชุดโครงการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นตามเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้หน่วย บพท. จะได้ประสานงานกับหัวหน้าชุดโครงการเชิญมานำเสนอรายละเอียดโครงการ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณากลับกรองโดยละเอียด ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยกับชุดโครงการวิจัยที่ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

อนึ่งข้อเสนอชุดโครงการที่ไม่ผ่านมาการพิจารณาเบื้องต้น หน่วย บพท. จะจัดส่งหนังสือแจ้งเหตุผลไปยังหัวหน้าชุดโครงการต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

รักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น
ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
กรอบการวิจัย เมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ปีงบประมาณ 2563
โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ลำดับที่	รหัสโครงการ	นักวิจัยและสังกัด	ชื่อโครงการ
1	1442156	ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	การศึกษาและขับเคลื่อนเมืองต้นแบบการเรียนรู้และ นวัตกรรมแห่งอนาคต
2	1464077	ดร.อนิวรรณ หาสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	เมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา
3	1452648	ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา มหาวิทยาลัยทักษิณ	การพัฒนาเทศบาลนครสงขลาสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ เพื่อยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิต
4	1430822	ผศ.ดร.นันทิมา นาคาพงศ์ อัครรักษ์ มหาวิทยาลัยย่นเรศวร	การพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นเมืองแห่งการ เรียนรู้ (Learning City) มุ่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาอาชีพรายได้และคุณภาพชีวิตของเยาวชน นอกระบบการศึกษาและประชาชน
5	1463520	ผศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ มหาวิทยาลัยพะเยา	การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่พะเยาด้วย นวัตกรรมทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านพื้นที่การเรียนรู้ และหลักสูตรฝึกอบรม UP to Up skill / Re skill/ New skill
6	1442136	ผศ.ดร.ประกอบ ใจมั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช : เมืองแห่งการเรียนรู้มรดกทาง วัฒนธรรม
7	1463895	ผศ.ดร.วิดา เหล่มตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	การพัฒนาระบบและกลไกความร่วมมือระดับพื้นที่ เทศบาลนครลำปางในการจัดการและพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้
8	1452669	รศ.ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	การวิจัยและพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็น เมืองแห่งการเรียนรู้